

(nhandan.vn) Khi mỗi gia đình trở nên tiến bộ, văn minh hạnh phúc hơn thì các hành vi không đẹp, không chuẩn mực, các hành vi bạo lực gia đình sẽ ngày càng giảm dần, và đó chính là nền tảng để xây dựng cộng đồng hạnh phúc, đất nước phồn thịnh, ngày càng giàu mạnh, phát triển.

Ngày 28/1/2022 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình với mục đích xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đồng thời củng cố ý thức pháp luật cho từng người dân, để cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước, góp phần ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội.

Theo đó, Bộ tiêu chí áp dụng cho các thành viên gia đình gồm: vợ, chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể... Năm nội dung chính của Bộ tiêu chí bao gồm: Tiêu chí ứng xử chung; tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ; tiêu chí ứng xử của vợ, chồng; chung thủy, nghĩa tình; tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu; gương mẫu, yêu thương; tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà; hiếu thảo, lễ phép; tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: hòa thuận, chia sẻ.

Ứng xử văn minh trong gia đình là nền tảng của hạnh phúc



Ảnh minh họa

Trước đó, trong hai năm 2020 và 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại 12 tỉnh, thành phố trong cả nước. Kết quả khả quan cho thấy, đây là cách làm hiệu quả có tính chất bền vững, lâu dài để ổn định hạnh phúc gia đình cũng như góp phần xây dựng một xã hội văn minh, hạnh phúc.

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình được kỳ vọng giúp cho các gia đình và xã hội "định vị" một cách rõ ràng hơn những nội

dung cụ thể với các tiêu chí của từng mối quan hệ, là căn cứ để điều chỉnh hành vi, thái độ ứng xử của mỗi thành viên trong gia đình.

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ tiêu chí là sự kế thừa những truyền thống tốt đẹp mà cha ông ta đã để lại từ ngàn đời, đó là kính trên nhường dưới, con cháu hiếu thảo với ông bà, cha mẹ... Việc cụ thể hóa các tiêu chí với từng mối quan hệ là cách để nhắc nhở giúp cho mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ ý thức hơn nghĩa vụ của mình về việc giữ gìn các lối

sống đẹp, nhân văn, nuôi dưỡng sự tử tế trong mỗi hành vi dù nhỏ với những người thân yêu trong gia đình.

Thời gian qua, dư luận xã hội vô cùng phấn nộ trước nhiều vụ việc đau lòng liên quan đến bạo hành trẻ em, bạo lực gia đình, mà gần đây nhất là vụ bé gái 8 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh bị mẹ kế bạo hành đến chết, hay bé gái 3 tuổi bị người yêu của mẹ đóng 9 cái đinh vào đầu. Những vụ việc như vậy đều bắt nguồn từ sự xuống cấp đạo đức trong gia đình, cho thấy việc ban hành

một bộ tiêu chí ứng xử là cần thiết.

Tuy nhiên, vấn đề áp dụng và tuân thủ quy tắc như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào từng cá nhân, mỗi gia đình cũng như phong trào thi đua của từng địa phương. Việc đưa các nội dung của Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình thấm vào trong đời sống, biến thành hành vi tốt, thói quen ứng xử văn minh trong các mối quan hệ gia đình cần đến vai trò của truyền thống, các tuyên truyền viên trong các đoàn, hội từ cấp trung ương đến cơ sở, và cần phải có một quá trình liên tục.

Thực tế trong thời gian thí điểm, nhiều địa phương đã có những sáng tạo trong vận dụng, triển khai Bộ tiêu chí thông qua phát tờ rơi đến từng nhà, lồng ghép nội dung trong hoạt động của các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, các câu lạc bộ cha mẹ, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững. Một số địa phương có hình thức khen thưởng, tổng kết, biểu dương những gia đình gương mẫu, thực hiện tốt các tiêu chí ứng xử gia đình.

Hy vọng rằng, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình sẽ là cơ sở để mỗi cá nhân điều chỉnh hành vi của mình, chung tay giữ gìn hạnh phúc gia đình, nâng cao trách nhiệm và khơi gợi tình yêu thương chia sẻ. Khi mỗi gia đình trở nên tiến bộ, văn minh hạnh phúc hơn thì các hành vi không đẹp, không chuẩn mực, các hành vi bạo lực gia đình sẽ ngày càng giảm dần, và đó chính là nền tảng để xây dựng cộng đồng hạnh phúc, đất nước phồn thịnh, ngày càng giàu mạnh, phát triển.

THÀNH PHỐ Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện



Các tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thái Bình phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa tổ chức ngày hội hiến máu đợt 1 năm 2022.

Do làm tốt công tác tuyên truyền nên tại ngày hội, trên 250 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và các tình nguyện viên chủ thập độ đã tình nguyện tham gia hiến máu và thực hiện nghiêm cấm tác phong dịch Covid-19. Kết quả, Ban tổ chức thu được 181 đơn vị máu, góp phần bổ sung lượng máu dự phòng trong cấp cứu, điều trị.

BÍCH HẠNH
(Đài TTTT Thành phố)

Moderna phát triển 3 loại vaccine mới dựa trên công nghệ mRNA



Ảnh minh họa

(nhandan.vn) Công ty công nghệ sinh học Moderna Inc (Mỹ) cho biết đang phát triển 3 loại vaccine mới dựa trên công nghệ đã được sử dụng để phát triển vaccine ngừa Covid-19 của hãng, trong đó có vaccine ngừa bệnh zona do virus gây nên.

Thành công của vaccine Covid-19 sản xuất theo công nghệ RNA thông tin (mRNA) của Moderna và đối thủ Pfizer đã thúc đẩy nỗ lực sử dụng công nghệ mới trong các loại vaccine và liệu pháp điều trị khác nhằm vào một số căn bệnh khó chữa.

Pfizer cũng đang phát triển một loại vaccine dựa trên công nghệ mRNA cho bệnh zona và dự kiến sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng vào nửa cuối năm nay.

Nếu thành công, vaccine ngừa bệnh zona của Moderna và Pfizer sẽ cạnh tranh với vaccine Shingrix liệu trình 2 liều tiêm của hãng dược phẩm GlaxoSmithKline (Anh), đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt vào năm 2017.

Bệnh zona thường phát triển ở người trưởng thành và người lớn tuổi từng bị mắc thủy đậu (do virus varicella-zoster gây nên). Triệu chứng của bệnh là nổi ban đỏ đau rát trên da và thường sẽ khỏi trong vòng một tháng.

Vaccine ngừa bệnh zona của Moderna sẽ nhắm vào virus varicella-zoster. Hãng dược phẩm Mỹ cũng đang phát triển một loại vaccine ngừa ung thư và một loại vaccine chống virus herpes simplex 2 gây bệnh mụn rộp sinh dục.

Hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến khi mở cửa hoàn toàn

(chinhphu.vn) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế trong giai đoạn 2 từ nay cho đến ngày 14/3/2022.

Theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khách du lịch là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, công dân Việt Nam được tham gia vào chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế. Việc đón khách du lịch thông qua các chuyến bay thuê chuyên hoặc thương mại quốc tế thường lệ.

Các địa phương cần cử nhân viên và các điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, chủ động quyết định việc đón khách du lịch quốc tế và thông báo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Yêu cầu đối với khách du lịch

Khách du lịch sẽ được tham gia chương trình du lịch của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Khách du lịch phải có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc có chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19 được Việt Nam công nhận. Thời gian từ lúc xuất viện tính đến thời điểm xuất cảnh không quá 6 tháng.

Đối với khách du lịch dưới 18 tuổi, người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ có thai, người có bệnh lý nền chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng Covid-19 được đi cùng bố mẹ, người giám hộ hợp pháp hoặc người chăm sóc đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19. Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh (trừ trường hợp trẻ

em dưới 2 tuổi). Có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị Covid-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 20.000 USD...

Đối với khách du lịch đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19: Tham gia chương trình du lịch của doanh nghiệp lữ hành với thời gian ít nhất 3 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Khách du lịch tự theo dõi sức khỏe trong vòng 3 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh. Thực hiện xét nghiệm dương tính thì thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với Covid-19 vào ngày thứ 3, khách du lịch có thể tiếp tục tham gia chương trình du lịch theo chương trình du lịch đã đăng ký...

Bố mẹ, người giám hộ hợp pháp, người chăm sóc đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 đi cùng với khách du lịch chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine Covid-19 phải tuân thủ các yêu cầu về xét nghiệm và các quy định về phòng,

chống dịch Covid-19 như đối với khách du lịch chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine Covid-19.

Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với Covid-19 vào ngày thứ 7, khách du lịch có thể tiếp tục tham gia chương trình du lịch theo chương trình du lịch đã đăng ký (trường hợp chương trình dài hơn 7 ngày). Tham gia các chương trình du lịch và sử dụng các dịch vụ tại địa phương cho phép đón khách du lịch quốc tế. Về các địa phương theo nơi cư trú, thăm thân đã đăng ký...

Khách có thể xuất cảnh về nước trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ đang khai thác hoặc các chuyến bay thuê chuyên được cấp phép.

Với khách du lịch tham gia chương trình du lịch dưới 7 ngày, sau khi hoàn thành chương trình du lịch, khách du lịch tự về nước trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ đang khai thác hoặc các chuyến bay thuê chuyên được cấp phép theo các hướng dẫn và quy trình được công bố bởi quốc gia tương ứng.

Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người cao tuổi, trẻ nhỏ khi thời tiết rét đậm

Cùng với các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc, nhiệt độ tại Thái Bình đang xuống thấp, rét đậm kèm theo mưa. Đây là thời điểm nhiệt độ giảm sâu nhất từ đầu mùa đông đến nay. Điều này có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp, tim mạch, xương khớp..., nhất là người cao tuổi, trẻ nhỏ có sức đề kháng kém.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thi, Trưởng khoa Lão khoa, Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải cho biết: Không khí lạnh, rét đậm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, nhất là người cao tuổi vốn có sức đề kháng kém. Khi nhiệt độ cơ thể giảm, người cao tuổi dễ mắc các bệnh hô hấp... Cùng với đó, môi trường ẩm thấp cũng là yếu tố thuận lợi cho các vi khuẩn, virus gây cúm, viêm phổi phát triển mạnh, dễ tấn công người cao tuổi. Sau tết Nguyên đán, đợt rét kéo dài, tỷ lệ bệnh nhân cao tuổi đến khám, điều trị tại Khoa Lão khoa, Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải tăng so với thời điểm trước tết. Các bệnh nhân điều trị trong Khoa chủ yếu là người



Người cao tuổi khám chữa bệnh tại Khoa Lão khoa, Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải.

từ 60 tuổi trở lên có các bệnh nền như: viêm phế quản, viêm phổi, tim mạch, huyết áp, xương khớp. Bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô hấp chiếm tỷ lệ cao hơn so với các bệnh khác.

Để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe khi thời tiết rét đậm như hiện nay, bác sĩ Nguyễn Văn Thi khuyến cáo: Người cao tuổi cần lưu ý đến việc giữ ấm cơ thể, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, hạn

chế đi ra ngoài và vận động hợp lý. Về dinh dưỡng, hệ tiêu hóa của người cao tuổi đã kém, khó hấp thu, vì thế phải ăn chậm, ăn chất và nên ăn thành nhiều bữa, tránh ăn quá no. Với những người đã mắc bệnh nền khi có các dấu hiệu bất thường phải đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời, tránh tâm lý sợ dịch Covid-19 khi nhập viện đã ở tình trạng nặng, ảnh hưởng

đến tính mạng. Bên cạnh đó, người cao tuổi cần hạn chế đi ra ngoài nếu không có việc cần thiết, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột. Trong trường hợp bắt buộc phải ra ngoài, cùng với việc giữ ấm, phải bảo đảm "5K" trước bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Một trong những việc người cao tuổi cũng nên làm đó là vận động hợp lý, tập thể dục đều đặn. Điều này sẽ giúp khí huyết lưu thông, tinh thần sảng khoái; củng cố và tăng cường hoạt động của hệ tim mạch, hô hấp... Khi tập thể dục phải chọn chỗ kín gió, ấm áp.

Cùng với người già, trẻ em cũng là đối tượng dễ chịu tác động của thời tiết. Bác sĩ Trần Quý, Phụ trách Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết: Nhiệt độ thấp là điều kiện lý tưởng để virus tồn tại, sinh sôi nhanh chóng gây ra sự bội nhiễm cho con người. Thời tiết lạnh sâu, rét đậm còn làm giảm các phản ứng miễn dịch, tăng nguy cơ mắc bệnh ở người, nhất là ở trẻ nhỏ. Bởi sức đề kháng kém, trẻ rất nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết. Hiện tại Khoa đang có khoảng 30 bệnh

nhi đang điều trị. Các bệnh thường gặp ở trẻ là: viêm tiểu phế quản, viêm tai giữa, viêm mũi họng, viêm phổi, hen phế quản...

Bác sĩ Trần Quý khuyến cáo: Khi nhiệt độ xuống thấp, rét đậm như hiện nay, các gia đình có trẻ nhỏ không được chủ quan, quan trọng nhất là việc giữ ấm, tránh để trẻ nhiễm lạnh, đồng thời phải bảo đảm vệ sinh dinh dưỡng, cung cấp đủ nước, đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng; giữ vệ sinh sạch sẽ cho trẻ. Trẻ phải được ở trong môi trường ổn định, phòng ấm, kín gió. Bên cạnh đó, các gia đình cần cho trẻ tiêm chủng đầy đủ các mũi vắc-xin theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia.

Hiện nay, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận nhiều học sinh mắc Covid-19. Tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Thái Bình đang điều trị cho nhiều bệnh nhi mắc Covid-19, trong đó có bệnh nhi mới vài tháng tuổi. Do đó, các bậc cha mẹ cần thực hiện tốt "5K", không để bị lây nhiễm rồi lây cho trẻ; tránh cho trẻ tiếp xúc với người có triệu chứng mắc các bệnh về đường hô hấp. Khi trẻ có dấu hiệu mắc bệnh, phụ huynh không tự ý cho trẻ dùng thuốc mà chưa có chỉ định của bác sĩ, cần đưa trẻ đến khám, điều trị sớm, tránh tình trạng bệnh nhân đến viện khi đã nặng.

NHƯ HOÀNG

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu

Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu vừa tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là đơn vị được Đoàn Thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh chọn làm điểm đại hội cấp cơ sở.

Nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu đã vượt qua nhiều khó khăn, tích cực trong các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty, bảo đảm ổn định việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động. Cùng với phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được đẩy mạnh, quan tâm, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, thêm gắn bó với tổ chức đoàn. Tuổi trẻ Công ty đã tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động nhân đạo từ thiện; ủng hộ 12 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đã có nhiều sáng kiến, công trình, đề tài của thanh niên được áp dụng vào thực tế, góp phần làm lợi cho Công ty hơn 5 tỷ đồng...

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào: thanh niên tình nguyện; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; sáng tạo trẻ; phấn đấu mỗi năm có 1 - 2 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Tại Đại hội, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu đón nhận cơ đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2021 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành, bầu trực tiếp Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn Thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

KUẬN PHƯƠNG